



# ข่าวปศุสัตว์

5

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-4494, 653-4444 ต่อ 2421-2, โทรสาร 0-2653-4934 , E-MAIL: relation@dld.go.th

พื๒๗/๒๕๕๗

รองนายกฯ จาตุรนต์ สั่งเข้มทุกหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านเพื่อทำมาตรการเชิงรุกให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกในเรื่องการส่งออกสัตว์ ทำการศึกษาวิจัยครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ เช่น เรื่องการกำจัดสัตว์ที่ติดเชื้อให้วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เรื่องไก่ตายมากน้อยเท่าไร เปรียบเทียบกับคราวที่แล้ว พร้อมจัดทำมาตรการด้านการทำลายสัตว์ การแต่งชุดป้องกัน รวมทั้งกตึกาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ ให้จัดตั้งทีมที่จะตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยให้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายวิชาการ และกรมหลักต้องเป็นผู้เชิญประชุม ให้ตัดสินใจได้ ๑๐๐% แต่ถ้ามีเรื่องเชิงนโยบายสามารถโทรศัพท์ปรึกษารัฐมนตรีและรองนายกฯ ได้ทันที พร้อมกันนี้ได้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งออกที่นายกฯ ได้ไปหารือกับรัสเซียเกาหลี และญี่ปุ่น มาแล้ว เพื่อหาข้อปฏิบัติต่อไป และท้ายสุดได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดทำคำแนะนำในการปฏิบัติงานในเชิงรุกให้กับจังหวัดด้วย

ส่วนเรื่องสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองนายกฯ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์รายงานเปรียบเทียบสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกในปีนี้ กับการเกิดโรคในปีที่แล้ว นอกจากนี้ได้ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค จัดตั้งทีมงาน เพื่อศึกษา ค้นคว้า และจัดการกับปัญหาโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในสวนเสือศรีราชา ให้ผู้ว่าฯ ชลบุรี ทำหนังสือสรุปผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเสนอในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก จัดระดมสมองในการควบคุมและป้องกัน ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสวนสัตว์

ด้านการนำเข้าและส่งออก ให้จัดตั้งคณะกรรมการดูแล และศึกษา การนำเข้า และการส่งออก .Code of Conduct โดยให้มีกตึกา หลักการ และเอกสารที่ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับ OIE และ FAO เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ให้กรมอุทยานฯ จัดส่งผู้ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อสรุปปัญหาและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ในส่วนขอโรคไข้หวัดนกในคนนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการระบาดทางวิทยา สมมติเหตุการณ์ และอธิบายในเรื่องของผู้ที่ไม่ได้มีประวัติในการสัมผัสไก่ แต่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก เพื่อเตรียมความพร้อม ฝ้าระวัง และป้องกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

รองนายกฯ กล่าวถึงเรื่องการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการปศุสัตว์โรคไข้หวัดนกกว่า ให้กรมบัญชีกลางประสานงานให้มีดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ คือ เงินชดเชยค่าทำลายสัตว์ปีก ตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และอัตราที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงการให้จ่ายเงินทดรองราชการแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ส่วน แนวทางการประเมินราคา เพื่อชดเชยเกษตรกรที่ถูกสั่งให้ทำลายสัตว์ปีก และไข่สัตว์ปีก ได้ สั่งการให้ทีมจังหวัด โดยให้คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกำหนดราคาสัตว์ปีกที่ถูกทำลายในท้องที่นั้นๆ โดยมีอำนาจประเมินราคาตามท้องตลาด ณ วันที่สั่งทำลาย ทั้งนี้การกำหนดราคากลางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดของแต่ละพื้นที่ และควรให้พาณิชย์จังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ

ด้านงบประมาณโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการจำนวน 1,004,704,000 บาท นั้น ให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัย เช่น ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามจังหวัดนำร่อง เพื่อตรวจสอบสารพันธุกรรม และสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจไข้หวัดนกระดับความปลอดภัย จากระดับ ๑ และ ๒ เป็น ยกกระดับเป็น ๒/๓ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และไม่แพร่ไปสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักงานงบประมาณ สรุปภาพรวม ในแต่ละงบบุ มีเรื่องใดบ้าง และให้มีการใช้งบฯ แบบบูรณาการในทุกด้านและทุกหน่วยงาน ในด้านการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นงานของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วน การเผยแพร่ในคนชุมชน หรือให้ทาง อสม. กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแล โดยให้อนุคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมบริหารและดูแล โดยให้มีการวิเคราะห์ ให้มีการประเมินเป็นระยะ

รองนายกฯ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกว่าให้อำนาจศูนย์ฯ ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นำคำถาม ๒๐ คำถามที่ประชาชนสนใจเผยแพร่สู่ประชาชนได้รับทราบ จัดทำเอกสารเผยแพร่ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ส่วน คณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ได้ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาไข้หวัดนก โดยกำหนดเป้าหมายภายใน ๓ ปี ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ โดยรวบรวมข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมทรัพยากรฯ ให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลกระทบในเรื่องสินค้าไม่รุนแรง

เรื่องการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายเปิดและห่านไล่ทุ่งนั้น ให้รับซื้อไข่และเปิดของเกษตรกร โดยให้ทางเลือกเกษตรกรว่า จะขายในขณะที่เป็นโรค หรือไม่เป็นโรค สักรวเปิดและห่านไล่ทุ่งอย่างเข้มงวดตลอด จูงใจเกษตรกรในการขายเปิด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดโรคระบาดมากที่สุด นอกจากนี้ ได้ให้ทูตเกษตรฯ ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลักลอบนำเหยี่ยวออกนอกราชอาณาจักรไทย ไปยังประเทศเบลเยียม รวมทั้งเรื่องโครงไก่ที่นำไปเป็นอาหารของเสือกที่สวนเสือกศรีราชาด้วย รองนายกฯ กล่าวในที่สุด

\*\*\*\*\*

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

### ข่าวปศุสัตว์

#### สถานการณ์โรคไข้หวัดนกจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีขอรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. สำรวจเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 9,925 ครัวเรือน จำนวนสัตว์ปีก ไก่ 200,710 ตัว เป็ด 384,432 ตัว สัตว์ปีกอื่นๆ 34,129 ตัว
2. ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Swab) อุจจาระสัตว์ปีกส่งตรวจ จำนวน 428 หมู่บ้าน 1,715 ตัวอย่าง
3. จันทะเบียนเกิดไล่ทุ่ง จำนวน 40ฝูง เป็ด 198,364 ตัว
4. เกิดโรคระบาด จำนวน 13 ครั้ง ทำลายสัตว์ปีก ไก่ 74 ตัว เป็ด 85,416 ตัว ไข่ฟ่าน 5,152 ฟอง พบเชื้อในนกพิราบ 1 ตัวอย่าง

จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ แจ้งว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของนกพิราบ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 นั้น ผลการตรวจพบว่าเป็นโรคไข้หวัดนก และแหล่งที่มาของนกพิราบที่นำไปตรวจคือ นกพิราบที่อาศัยอยู่ที่วัดบุญบางสิงห์ สถานีอนามัยสวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงสั่งให้ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอเมืองปทุมธานี เข้าไปตรวจสอบยังท้องที่ดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบ วิธีการป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรค โดยได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ถิ่นนั้น ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ของตำบลสวนพริกไทย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณวัด โรงเรียน สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีก และครัวเรือนที่มีนกพิราบอาศัยอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จะทำดาข่ายป้องกันนกพิราบ โดยเฉพาะที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีอนามัย ส่วนครัวเรือนราษฎรได้แนะนำให้ดำเนินการป้องกันนกพิราบที่มาอาศัยอยู่ และงดเว้นการให้อาหารแก่นก เช่นที่วัดต่างๆ โดยทั่วไป ส่วนการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ราษฎร ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอเมืองปทุมธานี ประชุมชี้แจงราษฎรให้ปกคกภัยจากโรคไข้หวัดนก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย และได้สั่งการให้ อสม. ที่รับผิดชอบทุกหมู่บ้าน ออกเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหลังคาเรือน หากมีผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้ติดตามดูอาการทุกระยะ ถ้าพบมีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบให้นำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันที

สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก  
ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
ประจำวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในรอบสัปดาห์ มีจำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี แพร่ ยะลา สมุทรปราการ สงขลา อ่างนาจเจริญ พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ สระบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2.1 การแถลงข่าว หลายจังหวัดนอกจากจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้ว ยังได้มีการแถลงข่าว หรือจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้จัดรายการ หรือผู้ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของอำเภอ เทศบาล อบต. หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และเคเบิลทีวี

บางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดมีความประสงค์จะให้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในต้นเดือน พฤศจิกายน 2547

2.2 การเผยแพร่สโปตวิทยุ สารคดีวิทยุ และบทความต่าง ๆ ที่ สวท. สำนักข่าว และ สพบ. ผลิต ได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่เป็นอย่างดี จากสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน

2.3 การออกอากาศรายการวิทยุ (รายการข่าวยามเช้า หมุนตามวัน และรายการวิทยุอื่นๆ ในท้องถิ่น) แต่ละจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการส่งข่าวสารออกเผยแพร่ รวมทั้งการเชิญบุคคลสำคัญๆ ในจังหวัดที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนกมาออกอากาศสดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะจังหวัด ที่มีสถานการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ

2.4 การผลิตข่าว ได้มีการผลิตข่าววิทยุและข่าวโทรทัศน์ ส่งให้ สนข. และ สวท. ส่วนกลาง รวมทั้ง สวท. สทท.11 ในส่วนภูมิภาค และสถานีวิทยุในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ส่งข้อความ อักษรวิ่งมาเผยแพร่ทาง สทท.11 ด้วย

2.5 ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการออกพื้นที่ไปชี้แจงและให้ความรู้ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนก

2.6 ได้มีการส่งข่าวเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่ ประจำอยู่ในจังหวัด

3. การแจ้งที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด(เพิ่มเติม) มี 5 จังหวัด ดังนี้

3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-3277

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-2736 , 0-7444-3610

3.3 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ (ป้องกันจังหวัด) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4551-1005

3.4 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7641-2080

3.5 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7561-1791 และโทรสาร 0-7561-2291

4. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของแต่ละจังหวัดที่รายงานเข้ามา บางจังหวัดยังคงมีการทำลายสัตว์ปีกอยู่เป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น จังหวัดนครราชสีมา มีการทำลายสัตว์ปีก ทั้งไก่ เป็ด ห่าน และนก จังหวัดปทุมธานี มีการทำลายเปิดไล่ทุ่งเป็นจำนวนมาก ไช่ห่าน และไก่เพียงเล็กน้อย และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการทำลายไก่เป็นต้น

สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้มีการพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในนกพิราบ ซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดบุญบางสิงห์ สถานีอนามัยสวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การตรวจพบเชื้อในครั้งนี้เกิดจากการส่งตัวอย่างไปตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 (รายละเอียดตามเอกสารข่าวปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี)

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนของจังหวัดที่รายงานมา ไม่ปรากฏคนติดเชื้อไข้หวัดนก

